



ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน  
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ตามที่ได้มีประกาศกรมการค้าต่างประเทศ ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน  
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานธุรการ  
ปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานไปแล้ว นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชี  
ผู้สอบแข่งขันได้ ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้สอบแข่งขันได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใช้ได้ไม่เกินสองปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการสอบแข่งขัน  
ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีกและได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใหม่แล้ว บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้  
เป็นอันยกเลิก

๒. ผู้สอบแข่งขันได้ผู้ใดได้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ดังกล่าวข้างต้น ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ คือ

๒.๑ ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๒ ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการภายในเวลาที่กรมการค้าต่างประเทศกำหนด

๒.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามกำหนดเวลาที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  
ในตำแหน่งที่สอบได้

๒.๔ ผู้นั้นประสงค์จะรับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้โดยการโอน  
แต่กรมการค้าต่างประเทศที่จะบรรจุไม่รับโอน โดยแจ้งให้ทราบไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้นั้นจึงไม่ประสงค์จะรับการบรรจุ

๒.๕ ในกรณีที่มีส่วนราชการอื่นขออนุมัติคัดเลือกในตำแหน่งต่างๆ จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ครั้งนี้ หากส่วนราชการนั้นได้ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก  
และผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศดังกล่าวได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว  
กรมการค้าต่างประเทศจะคัดชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในครั้งนี้

๓. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือ  
คุณสมบัติที่ยื่นสมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้น  
จะเป็นผู้สอบแข่งขันได้ก็จะมีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเกียรติ รัชโน)

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้  
แบบท้ายประกาศกรมการต่างประเทศ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล		
๑	๑๐๐๖	นางสาว	สุวิมล	ยอดขำ
๒	๑๐๐๑	นาย	ณัฐภณ	แก่น้อย

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล		
๑	๒๐๐๔	นางสาว	โสภา	ทมิธแสง
๒	๒๐๓๗	นางสาว	สุชานุช	บริสุทธิพงศากุล
๓	๒๐๐๖	นางสาว	เขมจิรา	ขุนชุ่ม
๔	๒๐๑๒	นางสาว	อุดมพร	บุญทา
๕	๒๐๐๑	นางสาว	เบญญาภา	สุขหอม

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

“ไม่มีผู้สอบแข่งขันได้”

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ลำดับ	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล		
๑	๔๐๐๒	นาย	ดำรงศักดิ์	ตะพานน้ำ

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ฯ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการพาณิชย์ปฏิบัติงาน ลำดับที่ ๑ - ๒ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ลำดับที่ ๑ - ๓ และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ลำดับที่ ๑ มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการที่ กลุ่มงานกรเจ้าหน้าที่ ชั้น ๘ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการต่างประเทศ ภายในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และจะบรรจุเข้ารับราชการ โดยเริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป